



ประกาศเทศบาลตำบลคอนสวรรค์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคอนสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ และประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ
๑	นางสาวชนัญชิตา ยิ่งสุข	๐๑
๒	นางสาวนริรัตน์ คงสตรี	๐๒
๓	นายขจรศักดิ์ เทียมชัยภูมิ	๐๓

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ
๑	นายคุณานนท์ ต่อโชติ	๐๑

ระเบียบวิธีการ และแนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

๑. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
๒. แต่งกายชุดสุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้ำ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปติดบัตรซึ่งทางราชการออกไปให้ไปแสดงในการขอรับการทดสอบและสัมภาษณ์ หากไม่มีบัตรดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบและสัมภาษณ์ได้
๔. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมปากกา ยางลบ ในการทำข้อสอบ

๕. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น นาฬิการะบบดิจิตอล โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพเครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ เอกสาร ตำรา กระเป๋าต่าง ๆ กระเป๋าสะพาย เป็นต้น ห้ามนำเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ใดนำเข้ามาในห้องสอบ จะถือว่ามีความกระทำการทุจริตในการสอบ และต้องยุติการสอบทันที

๖. ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว

๗. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มทำข้อสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

ทั้งนี้การตรวจสอบคุณสมบัติรวมถึงเงื่อนไขในการรับสมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ได้ตรวจสอบตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรอง และยืนยันในสมัครด้วยตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างตามประกาศรับสมัครแล้ว ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าทำการทดสอบในครั้งนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวเพชรพร ภูมิรัตนประพิณ)
นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์